

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định

Ngày 28/11/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có: Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Tại đầu cầu các huyện, thị xã, thành phố có: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các phòng chuyên môn, hội đoàn thể, các đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) hiện nay là vấn đề lớn của toàn cầu, được cả thế giới quan tâm, giải quyết nhằm bảo vệ chất lượng cuộc sống cho nhân loại. Đối với tỉnh ta, công tác BVMT phải được xem là vấn đề trọng yếu, cấp bách; tỉnh phải làm tốt hơn công tác BVMT để đảm bảo cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác BVMT sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của mỗi người dân, đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai. Do đó, công tác BVMT phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó, đi đầu làm gương, nêu gương là lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Thời gian qua, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét, khắc phục những tồn tại, khó khăn; từng bước tạo sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng, ý thức của các tổ chức, doanh nghiệp. Để tạo sự chuyển biến trong công tác BVMT giai đoạn 2023-2025 cần phải thay đổi toàn diện cách tiếp cận quản lý môi trường theo hướng chủ động phòng ngừa, thay thế cách tiếp cận bị động, giải quyết các vấn đề môi trường khi đã phát sinh. Yêu

cầu các sở, ngành, hội đoàn thể, địa phương có liên quan triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Về công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

- Năm 2023 được xác định là năm cao điểm tập trung vào cuộc đối với công tác thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng phương án thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tổng thể của toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2022. Trên cơ sở phương án tổng thể nêu trên, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình, trong đó lưu ý đến việc tăng tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhất là ở khu vực nông thôn; tăng tần suất thu gom (tiến tới đảm bảo 1 ngày /1 lần đối với khu vực đô thị, trung tâm huyện, thị xã, thị trấn; tối thiểu 2 ngày /1 lần đối với khu vực nông thôn); thí điểm thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý theo phân loại. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 01/03/2023. Định hướng, khuyến khích xã hội hóa các hoạt động thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Về định hướng quy hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt: phân chia thành 3 vùng trên địa bàn tỉnh, gồm: Khu vực phía Bắc tỉnh (gồm: thị xã Hoài Nhơn, huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, trong đó, thị xã Hoài Nhơn là trung tâm), phía Nam tỉnh (gồm: thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát, trong đó, thành phố Quy Nhơn là trung tâm) và phía Tây tỉnh (gồm: huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, trong đó, huyện Tây Sơn là trung tâm). Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát, thống nhất về địa điểm quy hoạch và công nghệ xử lý (lựa chọn trong các công nghệ xử lý: chôn lấp hợp vệ sinh, làm phân, đốt hoặc đốt kết hợp phát điện,...) để khẩn trương đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt tiêu chuẩn. Thành lập tổ công tác liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng để xử lý, đề xuất xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, địa phương về các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Đối với huyện Hoài Ân: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương nghiên cứu, hướng dẫn phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho huyện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh.

- Đối với các dự án đầu tư xử lý rác thải do các địa phương đang triển khai xây dựng: khẩn trương xây dựng hoàn thành, đưa vào vận hành để đảm bảo nhu cầu xử lý cho địa phương.

- Đối với Khu xử lý chất thải rắn phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội (hạng mục 2 ô chôn lấp rác) do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư; đã xây dựng xong từ 2017, chưa đi vào hoạt động: Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế làm

việc với UBND huyện Phù Cát để thống nhất đơn vị quản lý, vận hành Khu xử lý chất thải rắn nêu trên báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

- Đối với các dự án do tư nhân thực hiện và kêu gọi đầu tư:

+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND thành phố Quy Nhơn, UBND thị xã An Nhơn sớm làm việc, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã An Nhơn, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 05/12/2022.

+ Giao Ban Quản lý Khu kinh tế khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6620/UBND-KT ngày 08/11/2022 đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp của Công ty TNHH Môi trường Phú Hà, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 12/2022.

2. Về công tác thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương xây dựng báo cáo tình hình thu gom, xử lý nước thải đô thị và đề xuất kế hoạch thực hiện. Theo đó, đối với các khu đô thị mới bắt buộc phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, từng bước xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở các khu đô thị lớn có hạ tầng đầy đủ. Đối với các khu đô thị cũ, từng bước cải tạo, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải khi đảm bảo nguồn kinh phí. Báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2023.

3. Về công tác quản lý môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và làng nghề

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý môi trường tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định.

- Đối với các cụm công nghiệp mới: cần đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hướng tới đầu thầu lựa chọn doanh nghiệp triển khai đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại cả hạ tầng, môi trường.

- Đối với các cụm công nghiệp cũ, các làng nghề phải rà soát, phân loại để có phương án xử lý nước thải cụ thể cho từng đối tượng: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo hiện trạng, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 02/2023.

4. Về công tác quản lý môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giám sát các địa phương xử lý môi trường chăn nuôi, xử lý bao bì, vật tư thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng thải bỏ gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

5. Về công tác quản lý đa dạng sinh học: Tăng cường công tác quản lý đa dạng sinh học, bảo tồn hệ sinh thái rừng, đầm, ao, hồ... theo quy định, hạn chế tác động vào thiên nhiên.

6. Về công tác tập huấn, bồi dưỡng: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát đội ngũ thực hiện công tác môi trường đến tận cấp xã; chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác BVMT cho công chức cấp xã trong quý I/2023.

7. Về nguồn lực thực hiện: Tập trung, cân đối bố trí nguồn lực từ ngân sách của tỉnh, ngân sách cấp huyện, cấp xã cho công tác BVMT như chi đầu tư hạ tầng xử lý nước thải, thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm cả nguồn chi đầu tư và chi thường xuyên. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản định hướng các địa phương trong việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác BVMT; đồng thời đề xuất nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho công tác BVMT tại cấp huyện (thu gom, phân loại, vận chuyển rác, mua sắm xe chuyên dụng vận chuyển rác, dự án xử lý rác, xử lý môi trường...) trong dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2023.

8. Về công tác tuyên truyền

- Tập trung vào công tác tuyên truyền sâu rộng thông qua phương tiện truyền thanh cấp xã hướng đến người dân trên địa bàn, thời lượng phát bản tin 2 lần/ ngày. Nội dung truyền thông do Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đề xuất theo từng chuyên đề, chiến dịch cụ thể.

- Thường xuyên công khai thông tin về vấn đề môi trường, kết quả quan trắc môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân cùng biết, giám sát.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch truyền thông về môi trường tỉnh, giai đoạn 2023-2025; trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nhất là việc phân loại rác thải, giảm thiểu rác thải nhựa,...; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01/2023.

9. Về nhiệm vụ của các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng Kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trình UBND tỉnh ban hành (trong đó có các tiêu chí, chỉ tiêu, chương trình, phương án cụ thể... về các nội dung quản lý môi trường); thực hiện công tác quản lý chung và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các địa phương, sở, ngành.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách của địa phương (yêu cầu chi đúng, chi đủ đảm bảo cho công tác BVMT).

c) Sở Khoa học và Công nghệ: nghiên cứu, đề xuất, lựa chọn công nghệ tiên tiến phù hợp trong xử lý rác, chất thải; hướng dẫn, giám sát việc chuyển giao và áp dụng công nghệ mới trong BVMT và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Nông nghiệp và PTNT: thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến vấn đề BVMT trong lĩnh vực nông nghiệp; tổng rà soát Chương trình xây dựng nông thôn mới, đối với các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao nhưng chưa đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đề xuất hướng xử lý, trường hợp vẫn không đáp ứng được tiêu chí, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 12/2022.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông: Điều hành tốt công tác truyền thông, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý môi trường (như lắp đặt camera giám sát, trạm cảm đảm bảo đồng bộ, truyền dữ liệu về các cơ quan quản lý để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát, xử lý).

e) Sở Giáo dục và Đào tạo: nghiên cứu đưa các nội dung nâng cao nhận thức về: bảo vệ môi trường (cùng với các nội dung về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử của tỉnh..., an toàn giao thông, tiếp cận công nghệ tiên tiến) vào các chương trình, tiết học ngoại khóa của các cấp học phổ thông; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01/2023.

g) Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí: tăng thời lượng tuyên truyền về công tác BVMT, kế hoạch tổng thể về công tác BVMT trên địa bàn tỉnh; chủ động phát hiện, phản ánh các hành vi, hoạt động gây ô nhiễm môi trường; đồng thời nêu gương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, cách làm hay về công tác BVMT.

h) Đề nghị các Hội đoàn thể: Cùng chung tay, tham gia công tác BVMT, tổ chức truyền thông, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng công tác BVMT; đồng thời giám sát việc thực hiện của hội viên, đoàn viên.

i) Văn phòng UBND tỉnh: theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo liên quan đến công tác BVMT.

k) Các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác BVMT thuộc phạm vi quản lý.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và nhân dân địa phương về việc điều hành, quản lý và thực hiện công tác BVMT tại địa phương. Đề nghị Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy giám sát việc triển khai, điều hành của Chủ tịch UBND cấp huyện nêu trên.

- Cân đối, bố trí phần ngân sách địa phương cho các nhiệm vụ về BVMT đã đề ra theo kế hoạch tổng thể của tỉnh, kế hoạch chi tiết của huyện.

- Thực hiện nghiêm công tác BVMT thuộc phạm vi quản lý. Xây dựng phương án cụ thể cho công tác BVMT trên các lĩnh vực, trong đó năm 2023 tập trung cho công tác thu gom, phân loại, xử lý quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo phương án do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng nêu trên.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Các đơn vị dự họp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP + CV VP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An